

# ปูอ่อนคนอีสานเหน้อยแต่อดทน

มหาสารคาม ● “ปู” ปิดฉากทัวร์กันขมมันอีสาน ลัง กบอ.จัดแผนพัฒนาบริหารน้ำบุรีรัมย์ หนุนมหาสารคามวิจัยพันธุ์ข้าว พระวัดพุทธมงคลให้พรเป็นนายกฯ 16 ปี เจ้าตัวรับเหน้อยแต่อดทนเพื่อชาวบ้าน

ที่โรงแรมดกกลีลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แดงสรุภาพรวมภายหลังการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และมหาสารคาม ว่า การลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดต้องการบูรณาการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยนำยุทธศาสตร์ประเทศลงพื้นที่เพื่อบูรณาการร่วมกับจังหวัด ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ ถือว่าเป็นพื้นที่การเกษตร แต่ขาดน้ำ ดังนั้นจะต้องจัดแผนพัฒนาบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) พร้อมกับปรับโซนนิ่งภาคการเกษตรให้เหมาะสม

สำหรับ จ.มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตบัณฑิตได้สูงสุดถ้าเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง เพราะมีสถาบันอุดมศึกษากว่า 11 แห่ง จึงอยากเห็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสร้างงานใน

จังหวัด มากกว่าการผลิตบัณฑิตส่งไปทำงานยังจังหวัดอื่น โดยส่งเสริมให้บัณฑิตจบใหม่ต่อยอดกับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนด้านการเกษตรจะส่งเสริมด้านการปศุสัตว์และการวิจัยพันธุ์ข้าว โดยใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปช่วยกระทรวงเกษตรในการให้ความรู้อบรมเบื้องต้น คัดสรรพันธุ์ข้าวต่างๆ ให้ได้การรับรองพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน การทำการเกษตรที่มีผลผลิตคุณภาพ หรือเจเอพีจากกรมข้าว ขณะเดียวกันได้ให้กระทรวงสาธารณสุขไปดูเรื่องการผลิตแพทย์-พยาบาลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจำนวนมาก เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง

นายกฯ กล่าวว่า การวางยุทธศาสตร์จังหวัดต้องทำพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ และถ้าเป็นไปได้อยากลงพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและนำมาทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) และจังหวัด เพื่อวางแผนการทำเวิร์กช็อปต่อไป และการปรับยุทธศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์ และจะต้องมีการทบทวนแผนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี สำหรับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเพื่อเข้าสู่อาเซียนนั้น ในวันที่ 16 ก.ค.นี้ ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับทูตอาเซียนเพื่อให้รู้ว่าอาเซียนมองไทยอย่างไร และไทยต้องการอะไร

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สศช. ได้อธิบายเพิ่มถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกลงพื้นที่เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติว่า การพัฒนาจังหวัดมีทั้งหมด 18 กลุ่ม ดังนั้นการที่นายกฯ ลงพื้นที่จะแบ่งประเทศออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.เรื่องเกษตร 2.เมืองชายแดน 3.เมืองท่องเที่ยว และ 4.เมืองที่มีโอกาสเติบโตเป็นศูนย์กลางธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้า น.ส.ยิ่งลักษณ์และคณะเข้าสักการะพระพุทธรูปมงคลที่วัดพุทธมงคล (พระยืน) ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยพระครูปัญญาภูมิชัย เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคล ได้กล่าวให้พรนายกฯ ว่า “ขอให้

ประสบความสำเร็จสมปรารถนา ประชาชนคอยเอาใจช่วย ขอให้นายกรัฐมนตรีสู้ๆ” พร้อมกับถามนายกฯ ว่าเหน้อยหรือไม่ ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า “เหน้อยแต่จะอดทนเพื่อประชาชน ท่าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยมาที่วัดนี้ จึงถือที่ท่านเดินตามรอยพี่ชาย” ขณะที่พระลูกวัดได้ร่วมอวยพรด้วยว่า “ขอให้นายกฯ แสบปี่ๆ ขอให้ได้เป็นนายกฯ 16 ปี”.